



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๔ อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีผู้ยื่นความประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๘ ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แล้วปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง ๘ รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ทุกประการ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ., ก.จ. หรือ ก.ค. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจรรยา ศิริพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวชนัญธิดา โกศาศรี	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ	โรงเรียนบำเหน็จณรงค์ วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๒	๐๒	นางสาวศศิธร ลุนศิลา	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ	โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๓	๐๓	นางสาวสุธิดา ศรีโยธา	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ	โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๔	๐๔	นายคมสัน เทพกลาง	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ	โรงเรียนโนนศรีวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๕	๐๕	นายสรารุณี กุลแดง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ	โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๖	๐๖	นางราตรี เลิศหว่าทอง	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ	โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๗	๐๗	นางศิวรักษ์ สีดำ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ	โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	
๘	๐๘	นายสันติ ตะวัน	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ	โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	